



# อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก  
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 หรือ Coronavirus Disease 2019 จากเมืองอู่ฮั่น (Uhan) ประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทยทยอยปิดกิจการ หรือหากไม่ปิดกิจการ ก็ต้องนำทรัพย์สินที่มีอยู่หรือสมบัติของบรรพบุรุษออกขายเพื่อพยุงกิจการไว้ เกิดการเลิกจ้าง ทำให้คนตกงานจำนวนมาก ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหาร เกิดความเครียดถึงขนาดฆ่าตัวตาย หากสถานการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดลง ก็จะมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและทุกข์ยากเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ดังกล่าว มองย้อนกลับมาที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังคงได้รับเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเลี้ยงชีพ เงินเบี้ยประชุม จากการทำงานในทุกเดือน มีสวัสดิการต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร มีวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะในห้วงเวลานี้ต้องทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับผลกระทบจาก Covid-19 น้อยมาก หากเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในภาคเอกชน

เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองทุกข์ยากลำบากถึงเพียงนี้ ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐจึงควรตระหนักถึงความโชคดีของการมีโอกาสเข้ามาทำงานราชการ ที่ผ่านมามีหลายคน อาจถูกจัดอยู่ในประเภททำงาน “เข้าขามเย็นขาม” งานราชการเป็นงานอดิเรก งานหลัก คือ การนั่งนันทนาการและเพื่อนร่วมงาน บ่นลูกบ่นสามี ต่ำว่าภริยา คุกกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน “ งวดนี้มีเลขเด็ดมั๊ย อ้วนแล้ว จะลดยังไงดี ไปฟิตเนส หรือจะเทรนออนไลน์ดี อาหารเสริมยี่ห้อไหนดี ซีรี่เกาหลีสนุกมาก โอ้ยตาย สหายผู้กองหล่นมาก อยากได้แบบนี้ จะเอาแบบนี้ เครื่องสำอางยี่ห้อนี้ดีดี รีวิวเพียบ มาขายของออนไลน์กันดีกว่า ไปรษณีย์ก็อยู่ใกล้ๆ แวะไปส่งได้ ถ้ามีคนสั่ง เออเนี่ย มีข่าวว่า ดาราคนนี้เลิกกับคนนี้แล้วนะ ต่างคนต่างมีใหม่ เค้าพูดกันว่าผู้ชายเป็นเกย์ หันไปคบผู้ชายด้วยกัน คบกับผู้หญิงบังหน้า ส่วนผู้หญิงก็ไปคบกับคนอื่นมาตั้งนานแล้ว” และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนงานราชการ วางไว้ก่อน เดี่ยวมีอารมณ์อยากทำค่อยทำ หัวหน้าเร่งเมื่อไหร่ ค่อยทำเมื่อนั้น หากผู้ใดเคยประพฤติตนเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยน “mindset” เสียใหม่ อาศัยห้วงเวลาที่ถือเป็นผู้โชคดีนี้ ปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการและตนเองให้ดีขึ้น หากปรับปรุงตนเองให้หันกลับมาตั้งใจทำงานได้ รอบประเมินถัดไป คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย

นอกจากจะปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานแล้ว ยังต้องปรับปรุงเรื่องการรักษาทรัพย์สินของทางราชการอีกด้วย เพราะ Covid -19 ทำให้หลายคนประหยัดขึ้น ใช้จ่ายเงินน้อยลง เพื่อเก็บเงินสดไว้ใช้จ่ายในเรื่องจำเป็น เมื่อประหยัดเงินของตัวเองได้ ก็ควรช่วยประหยัดเงินหลวงด้วย ที่ผ่านมา หลายคนอาจใช้ไฟหลวงใช้น้ำหลวง ใช้เครื่องถ่ายเอกสารหลวง ใช้กระดาษหลวงและอื่นๆ ที่เป็นของหลวงโดยฟุ่มเฟือย ใช้ในเรื่องส่วนตัวใช้โดยไม่จำเป็น และไม่เกิดความคุ้มค่า ในช่วงเดือนเมษายนนี้ อากาศร้อนมาก จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ทำให้ค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมาก เมื่ออยู่บ้านสามารถประหยัดเงินค่าใช้ไฟได้โดยการเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ หรือประหยัดเงินค่ารถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยเปลี่ยนไปเดินในระยะทางใกล้ๆ แทน ดังนั้น เมื่ออยู่ที่ทำงาน ก็ควรประหยัดเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าด้วยการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศในห้วงเวลาที่กำหนดไว้เช่นกัน หรือหากเดินขึ้นลงเพียงไม่กี่ชั้น ก็ควรใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ หรือเปิดไฟใช้เท่าที่จำเป็น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในขณะล้างภาชนะหรือแปรงฟัน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเห็นน้ำไหลโดยไม่สามารถปิดก๊อกได้ อย่าเดินจากไปแล้วปล่อยให้ น้ำไหลตลอดทั้งคืน พึงระลึกไว้เสมอว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรักษาทรัพย์สินของหลวงยิ่งกว่าทรัพย์สินของตัวเอง

หากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อาจเป็นความผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และหากการกระทำนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จะเพิ่มระดับขึ้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

Covid -19 ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้คนตกงาน ทำให้คนรวยกลายเป็นคนจน ทำให้วันที่ ๑๓ เมษายน ไม่ใช่วันหยุดสงกรานต์ ทำให้เกิดการปิดบ้านปิดเมือง ปิดตลาดนัด ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดหนทางท่ามาหาหินของพ่อค้าแม่ค้า หลายคนเห็นว่าเป็นวิกฤต แท้จริงแล้ว คำว่าวิกฤต มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Crisis หรือ Krisis หรือ Krinein ในภาษากรีก ซึ่งไม่ได้แปลว่า ความชั่วร้าย หรือหายนะ แต่แปลว่า **ช่วงขณะของการตัดสินใจและการเลือก** ในเวลานี้ จึงควร “เลือก” **เลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเอง เลือกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส** โอกาสที่จะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในหลายๆ เรื่อง ตั้งใจทำงานราชการมากขึ้น คิดถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นเรื่องหลัก ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องรอง มองปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ว่ามีไว้แก้ไข ไม่ใช่ข้ออ้างของการไม่ปฏิบัติงาน *เพราะรักจึงบอก บอกก่อนใครบางคนจะทำผิด*” ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย แล้วพบกับ อุทาหรณ์ก่อนทำผิด ฉบับที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในสัปดาห์หน้า

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ  
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ  
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  
นายเกียรติ เอียดตรง นิติกรปฏิบัติการ